
Fundur Ræktunarstjórnar 6 september 2012 
 
Fundur haldinn í Síðumúla 15 20.00 til 22.30 
 
Mættir:  Guðbjörg Guðmundsdóttir, Guðmundur A. Guðmundsson, Heiðar Sveinsson og Arnar 
Tryggvason. 
 

 
Farið yfir fundargerð síðasta fundar. 
 

 Farið yfir sumarið og prófin og almenn ánægja með sumarið og störf nefnda. 

 Dagskrá haustsins rædd. 

 3 pörunarbeiðnir lágu fyrir stjórn og voru þær allar afgreiddar. 

 Farið var yfir stöðu nýrrar heimasíðu og kom fram að gagnagrunnur talaði ekki við nýju síðuna.  
Vefstjóri og Tónaflóð vinna að lausn. Eins mun skýrast aðgangur að síðu frá vefstjóra 

 Við umræðu um dagskrá 2013 var ákeðið að þrýsta á nefndir að koma með dagskrá sem fyrst. 

 Framtíð Vinnueiginleikamats, stjórn vísar málinu til veiðinefndar til umsagnar og tillögu að 
framhaldi.  Vilji stjórnar er að matið verði þróað áfram og árangur komi fram á heimasíðu. 

 Rekstur er í nokkuð góðu jafnvægi, styrktaraðilar og auglýsingar munu standa undir 
heimsíðugerð. 

 Stórhundadagar eru áætlaðir 29-30 sept. Básanefnd byrjuð að vinna að undirbúningi. 

 Önnur mál: Staða á bæklingi “Til hamingju með hvolpinn” samþykkt var að ræsa það mál aftur 
og fara betur yfir nokkra kafla, eins að velja myndir. 

 
 

Fundargerð ritaði HS 
 
 


